

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (Mã CK: HTP) (“**Công ty**”) gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Quý Cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống là in ấn, nhiều năm qua Công ty đã mở rộng đầu tư vào thị trường bất động sản thông qua hệ thống các công ty thành viên với mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty ngày càng bền vững, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Từ đó, mang đến nhiều lợi ích hơn cho Quý Cổ đông đang đồng hành.

Ngày 16/05/2024 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường và thông qua nhiều vấn đề quan trọng làm tiền đề để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống. Trong đó, đã thông qua Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Trong giai đoạn khó khăn của thời kỳ hậu Covid và đặc biệt là sự biến động nhân sự cấp cao từ cuối 2023 đến nay là một trong những lý do dẫn đến việc tổng hợp số liệu bị chậm trễ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc chậm nộp và công bố Báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định. Do vậy, một sự việc đáng tiếc là cổ phiếu HTP bị đưa vào diện cảnh báo và hạn chế giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Quý Cổ đông đang đồng hành. Công ty đang nhanh chóng hoàn tất và công bố báo cáo tài chính kiểm toán trong thời gian sớm nhất (Dự kiến vào giữa tháng 6/2024 và thực hiện thủ tục gỡ hạn chế giao dịch cùng trong khoảng thời gian này).

Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành mới cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành báo cáo kiểm toán thường niên nộp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán trong thời gian dự kiến nêu trên.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty đang đàm phán về chiến lược để đưa Quỹ đầu tư ngoại có tiềm lực tài chính và năng lực triển khai cùng đồng hành và đầu tư phát triển các dự án với Công ty. Chúng tôi tin rằng, với sự tham gia và hợp tác của Quỹ đầu tư này sẽ làm tăng thêm sức mạnh về tài chính và giúp Công ty có bước chuyển mình mạnh mẽ sau giai đoạn tái cấu trúc; đồng thời sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực đến Quý Cổ đông. Thời gian hoàn tất đàm phán dự kiến trong Quý 4/2024 và sẽ báo cáo chi tiết đến Quý Cổ đông.

Một lần nữa, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành, rất mong Quý Cổ đông thấu hiểu, cảm thông và tiếp tục đồng hành cùng Công ty. Chúng tôi xin cảm ơn Quý Cổ đông và kính chúc Quý Cổ đông cùng gia đình nhiều sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng



LƯƠNG VĂN QUANG